

Số: 87 TB/TWĐTN

THÔNG BÁO

Kết quả Hội nghị cán bộ đoàn trường học toàn quốc năm học 2012 - 2013

Hội nghị cán bộ Đoàn trường học toàn quốc năm học 2012 - 2013 được tổ chức tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An từ ngày 22/7 đến ngày 23/7/2013 với sự tham gia của gần 350 đại biểu đã thành công tốt đẹp. Tới dự Hội nghị có các đồng chí đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Giáo dục và Đào tạo; đại diện các cơ quan báo chí của trung ương và tỉnh Nghệ An. Đồng chí **Nguyễn Long Hải**, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn dự và chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị đã thực hiện một số nội dung sau đây:

1. Thông qua Báo cáo tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2012 - 2013

Năm học 2012 - 2013, công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học đã đạt được kết quả toàn diện trên các mặt công tác với nhiều công trình, phần việc, hoạt động hiệu quả chào mừng đại hội đoàn các cấp, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X. Nội dung hoạt động thường xuyên được đổi mới, đi vào chiều sâu, bám sát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước, phù hợp với tâm lý và thu hút được sự tham gia của học sinh, sinh viên. Công tác nắm bắt tình hình học sinh, sinh viên đã chủ động hơn. Việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai hiệu quả từ khâu tuyên truyền, định hướng và nhân rộng điển hình. Các phong trào hành động cách mạng của Đoàn tiếp tục được chú trọng thực hiện. Từ đầu năm 2013, triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, hai phong trào “*Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc*”, “*Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp*” bước đầu được cụ thể hoá, bằng nhiều nội dung, giải pháp, chương trình, đề án cụ thể đem lại hiệu quả tích cực. Nhiều hoạt động mới trong chương trình công tác năm học đã nhận được sự hưởng ứng của các cấp bộ đoàn và đông đảo của học sinh, sinh viên. Công tác tham mưu, phối hợp, chỉ đạo, có bước phát triển mới, ngày càng sát thực tiễn.

Tuy nhiên, tính chủ động, trách nhiệm, sáng tạo trong tổ chức thực hiện một số mặt công tác, đặc biệt là thực hiện chủ đề năm học của một số cấp bộ đoàn còn chưa đồng đều; nội dung đồng hành với thanh niên trong phát triển kỹ năng xã hội chưa đáp ứng được yêu cầu; việc nắm bắt tình hình cơ sở, phát hiện,

giải quyết những vấn đề khó khăn cho cơ sở còn chưa đạt yêu cầu đề ra. Trong chỉ đạo còn có lúc, có nơi chưa quyết liệt. Chế độ thông tin, báo cáo của cơ sở Đoàn còn chậm, chưa chủ động, số liệu báo cáo chưa chính xác, ảnh hưởng chất lượng chung của báo cáo. Văn bản chỉ đạo của Trung ương trong một số hoạt động cụ thể còn gấp, dẫn đến việc triển khai tại cơ sở còn khó khăn (có báo cáo riêng).

2. Thảo luận và thống nhất Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2013 - 2014

Với chủ đề “*Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục và phong trào học sinh, sinh viên tình nguyện*”. Nhiệm vụ trọng tâm là: Tiếp tục triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X và Nghị quyết đại hội đoàn các cấp; đưa học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên, thanh niên trường học thành việc làm thường xuyên, phấn đấu đạt các tiêu chí chuẩn mực đã đề ra; tích cực triển khai, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khoá X về “*Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2013 - 2017*”; thí điểm và nhân rộng các mô hình giáo dục mới, hiệu quả, phù hợp với đoàn viên thanh niên trong trường học. Cụ thể hóa hai phong trào “*Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc*” và “*Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp*” do Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X phát động thành những phong trào nhánh trong học sinh, sinh viên (phong trào “*Sinh viên 5 tốt*”, phong trào “*Học sinh 3 rèn luyện*” và phong trào “*Khi tôi 18*”); đẩy mạnh các hoạt động sáng tạo, nghiên cứu khoa học và cổ vũ tinh thần hăng say học tập, tiến quân làm chủ khoa học công nghệ trong tuổi trẻ học đường; đẩy mạnh và nâng cao tính thiết thực, hiệu quả các hoạt động tình nguyện do Đoàn, Hội tổ chức, nhất là Chiến dịch thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện hè 2014, các hoạt động hưởng ứng Năm Thanh niên tình nguyện 2014. Tập trung xây dựng, thường xuyên củng cố tổ chức Đoàn, Hội trong các nhà trường; chú trọng xây dựng chi đoàn vững mạnh, là môi trường gần gũi nhất trong việc rèn luyện, đánh giá đoàn viên; tích cực nghiên cứu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn, Hội phù hợp với các loại hình giáo dục hiện nay; chú trọng nâng cao là chất lượng cán bộ; phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức Đoàn trong chuẩn bị và tổ chức Đại hội, hội nghị đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX (Có chương trình riêng).

3. Đánh giá, tổng kết Chương trình phối hợp năm học 2012 - 2013 và triển khai Chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm học 2013 - 2014

Hội nghị đã đánh giá kết quả thực hiện chương trình phối hợp giữa hai ngành năm học 2012 - 2013, khẳng định nhiều nội dung được tổ chức có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường. Công tác phối hợp giữa hai ngành đã chủ động, có tính hệ thống và hiệu quả hơn, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2012 - 2013. Tại Hội nghị, Trung ương Đoàn và Bộ Giáo dục và Đào tạo đã triển khai kế hoạch phối hợp hoạt động giữa

Bộ Giáo dục và Đào tạo với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm học 2013 - 2014, trong đó tập trung triển khai 13 nội dung hoạt động phối hợp quy mô toàn quốc; 22 hoạt động phối hợp chỉ đạo cấp cơ sở triển khai thực hiện (Có báo cáo và chương trình phối hợp riêng).

4. Thảo luận cho ý kiến về dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX (Có báo cáo tổng hợp riêng).

5. Thống nhất một số vấn đề cần tập trung trong năm học 2013 - 2014

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đã đánh giá cao kết quả công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2012 - 2013, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng, năng động, sáng tạo của các cấp bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác.

Năm học 2013 - 2014 diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, đặc biệt là đại hội Hội Sinh viên các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX, thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn, đồng chí đề nghị các cấp bộ đoàn trong trường học tập trung thực hiện một số nội dung sau:

- Cụ thể hóa chủ đề năm học, các trọng tâm, giải pháp chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2013 - 2014 phù hợp với thực tiễn và nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên khối trường học.

- Đẩy mạnh công tác giáo dục của Đoàn, chú trọng đổi mới nội dung, hình thức phù hợp với tâm lý lứa tuổi của học sinh, sinh viên; chủ động nắm bắt tình hình và định hướng dư luận trong học sinh, sinh viên.

- Tổ chức tốt hoạt động nhằm phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ học đường trong dạy tốt, học tốt, xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh, là lực lượng nòng cốt tham gia phong trào tình nguyện. Các cấp bộ đoàn tập trung triển khai toàn diện phong trào "*Sinh viên 5 tốt*", phong trào "*Học sinh 3 rèn luyện*" và phong trào "*Khi tôi 18*" trong học sinh, sinh viên các khối trường; nghiên cứu xây dựng danh hiệu tôn vinh các cá nhân xuất sắc khối trung học phổ thông.

- Phát huy có hiệu quả vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn trong chuẩn bị và tổ chức đại hội, hội nghị đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX.

- Thực hiện có hiệu quả Chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới. Trong đó, chú trọng tìm tòi, phát huy các mô hình, giải pháp hay, ý tưởng sáng tạo, gắn liền với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Phát huy vai trò, nêu gương của cán bộ đoàn trường học trong lao động, học tập, rèn luyện; thực hiện nghiêm túc nghiêm túc Chỉ thị 01 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về "*Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện nề lối công tác của cán bộ Đoàn*" từ đó để đoàn viên, thanh niên, sinh viên noi theo.

- Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo theo đúng quy định, đảm bảo tiến độ, sự tin cậy của số liệu, chất lượng thông tin.

Các văn bản tại Hội nghị được đăng tải trên các website <http://doanthanhvien.vn>; <http://hsvvn.vn>; <http://www.mimo.vn>. Đề nghị Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc chủ động tra cứu văn bản để triển khai thực hiện.

Trên đây là kết quả Hội nghị cán bộ đoàn trường học toàn quốc năm học 2012 - 2013, Ban Bí thư Trung ương Đoàn giao Ban Thanh niên trường học tham mưu hoàn thiện các văn bản chỉ đạo, theo dõi hướng dẫn thực hiện tốt các nội dung trên.

Nơi nhận:

- Các đ/c Bí thư TW Đoàn (để báo cáo);
- Các ban, đơn vị khối phong trào;
- Các cơ quan báo chí thuộc TW Đoàn;
- Văn phòng Ủy ban Quốc gia về TNVN;
- Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc;
- Lưu VP, TNTH.

**TL. BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Anh Tuấn